

# เกาะติดขอบสนามชมการประลองความเร็วกับแพค เกจฮ่องกง ฟอรั่มูล่า อี!



เกาะติดขอบสนามชมการประลองความเร็ว ในการแข่งขันฟอรั่มูล่าอีไปกับชามา เซ็นทรัล ฮ่องกง  
แพคเกจห้องพักราคาพิเศษ เอาใจคนรักความเร็วระหว่างการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก ครั้งแรกในฮ่องกง

ตุลาคมนี้จะเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกงได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถยนต์สูตรฟอรั่มูล่า อี แชมเปียนชิพ  
(Formula E Championship) แฟนพันธุ์แท้กีฬามอเตอร์สปอร์ตจะได้ร่วมส่งเสียงเชียร์และตื่นเต้นเร้าใจไปกับ  
ประสบการณ์ เปิดฉากการแข่งขันรถแข่งสูตรพลังงานไฟฟ้าระดับเวิลด์คลาส โดยใช้เส้นทางการแข่งขันตามแนว  
เซ็นทรัลฮาร์เบอร์ฟรอนท์ ท่ามกลางวิวของสถานที่สำคัญยอดนิยมมหานครฮ่องกงที่เป็นฉากหลัง ชามา เซ็นทรัล  
ฮ่องกง เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากสนามแข่งในระยะ ที่สามารถเดินไปได้ นำเสนอแพคเกจฮ่องกง  
ฟอรั่มูล่า อี\* ให้ผู้เข้าพักได้พักผ่อนเอนกายอย่างสะดวกสบาย ภายหลังจากเพลิดเพลินกับเกมส์การแข่งขัน พร้อม  
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสิทธิพิเศษครบครัน

แขกผู้เข้าพักที่ชามา เซ็นทรัล ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2559 จะได้รับส่วนลด 20% สำหรับการเข้าพัก  
ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป ในราคาแบบรายวัน เริ่มต้นที่คืนละ 1,700 ดอลลาร์ฮ่องกง++ สำหรับห้องพักแบบอพาร์ทเมนต์  
หนึ่งห้องนอน ขนาด 70 ตารางเมตร หรือ 2,140 ดอลลาร์ฮ่องกง++ สำหรับห้องพักแบบอพาร์ทเมนต์หนึ่งห้องนอน  
ขนาด 93 ตารางเมตร แพคเกจนี้รวมอภินันทนาการเครื่องดื่มไวน์แดง 1 ขวดและส่วนลด 10% สำหรับบริการซัก  
ผ้าและซักแห้ง นอกจากนี้ผู้เข้าพักยังได้รับสิทธิพิเศษเช็คเอาท์ที่ไ้จนถึงเวลา 18.00 น. เพื่อต่อเวลาการพักผ่อนให้  
มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะออกเดินทางผจญภัยต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจฮ่องกง ฟอรั่มูล่า อี ได้ที่  
[www.shama.com/central/hotelpackage/hong-kong-formula-e\\_711.aspx](http://www.shama.com/central/hotelpackage/hong-kong-formula-e_711.aspx).

แบรนด์ชามา เป็นมากกว่าผู้ให้บริการด้านเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ แต่ยังมีมอบประสบการณ์ในการพักอาศัยอย่างชาญ  
ฉลาด มีสไตล์ และสะดวกสบาย ปัจจุบันแบรนด์ชามามีเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่เปิดให้บริการแล้ว 10 แห่ง ใน  
ประเทศจีน ฮ่องกง และไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชามาได้ที่ [www.shama.com](http://www.shama.com).

\*ราคาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด

###